
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
สมัยสามัญที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2559    

วันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์   

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม   

1. นายวีระชัย   พลาดอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 
2. นายสมพงษ์  พลาดอินทร์    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายถาวร  หาดสูง    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นางสาวบุญแปง  หาดกุวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายอดิศร  อามาตย์มนตรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางสาวเทียนทอง  สุดา    สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสุริยา  พลาดอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมจิต  ไสยสาลี    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายค ามา  อามาตมนตรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง   ปลัดเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 

ผู้มาร่วมประชุม 
14. นายอานนท์  จันทร์แก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
15. นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์   รองนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
16. นายพูลชัย  ใยปางแก้ว   รองนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
17. นายประไพ  เถาวัลแก้ว   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
18. นายจร  ฉิมชัย    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
19. นายวิจิตร  หัสดร      นายช่างโยธาอาวุโส 
20. นางศุภลักษณ์  ศรีสุวงศ์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
21. นายวีระชัย  ปาระมี    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
22. นายรณรงค์  จอกกระโทก   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
23. นางมุกมณี  สุรินทร์    เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
24. นางวรรณา  บุระค า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
25. นางสาวนิชาภา  พลาดสุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
26. นางสาวพัชรี  วิเศษชู    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
27. นางสุภาวดี  แก้วหาวงค์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
28. นางสุภาวดี  พลาดสุ    นักวิชาการพัสดุ 5 
29. น.ส.นงลักษณ์  ทิพสิงห์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
30. นายนพพร  ค าธิศรี    พนักงานขับรถยนต์ 
31. นายยงยุทธ  กะนะ    สมาชิกอปพร. 
32. นางสาวอมรรัตน์  เลาหวิโรจน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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33. นางสาวพรสุดา  พลาดอินทร์    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
34. นางสาวปนัดดา  งามวิทยานนท์  ผู้อ านวยการกองคลัง 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  
เรื่องท่ีประชุม 

 
นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
และประธานชุมชนทุกชุมชน  หัวหน้ากองทุกกอง  ได้เวลาเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  สมัยสามัญที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2559     เวลา  09.30  น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบแล้ว  จึง
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  

 - ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มี 
  - ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่  2  ครั้งที่  2

ประจ าปี   พ.ศ. 2559  เม่ือวันที่  6  มิถุนายน  2559  ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไข 
-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายสุริยา  พลาดอินทร์  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  2  ขอแก้ไขหน้าที่  3  และหน้า  15  เนื่องจากพิมพ์ตัวอักษรผิดค าว่า
ต้อน  เป็นตอบ  แก้ไขให้ถูกต้องด้วย     

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านค ามา  อามาตมนตรี 

นายค ามา  อามาตมนตรี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายค ามา  อามาตมนตรี  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  2  ขอแก้ไขหน้าที่  14  บรรทัดที่  20  แก้ไขค าว่าเป็นไม้  เป็นก่ิงไม้
ให้ถูกต้อง     

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เม่ือไม่มีใครแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม  และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบแล้ว 
ขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัย  สามัญที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  เม่ือวันที่  
15  สิงหาคม  2559 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติรับรอง  11  เสียง 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณา     
3.1  ให้ความเห็นชอบอนุมัติสมทบเงินเบี้ยยังชีพ   
-  เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตตินี้ต่อสภา  
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ 
    หลักการ   
เนื่องด้วยสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ได้มีอนุมัติให้สมทบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เพ่ิมจากกระทรวงมหาดไทยก าหนดอีกคนละ  200  บาท  
ต้ังแต่เดือนมกราคม  พ.ศ. 2552  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวดที่  
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4  ข้อ  18  การจ่ายเงินตามข้อ 16  ให้จ่ายได้ในอัตราดังนี้  
(1)จ่ายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
(2) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  มีความประสงค์จะจ่ายเงินเกินกว่าที่ก าหนด
ตาม (1) ได้สามารถที่จะกระท าได้  ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าสองเท่าของอัตราที่ก าหนด  
หรือไม่เกินกว่า  หนึ่งพันบาทโดยให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และให้
ค านึงถึงสถานการณ์คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    เหตุผล   
เพ่ือมิให้กระทบต่อสิทธิของผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  
บทเฉพาะกาล ข้อ 37  ระเบียบนี้มิให้กระทบต่อสิทธิของผู้สูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552  ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ให้บังคับ 
และให้ถือว่าผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว  ในงบประมาณ พ.ศ. 2560  เทศบาลต าบลกุสุมาลย์จึงขอ
อนุมัติสมทบเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ดังนี้  
(1) ผู้สูงอายุที่อายุ 68-69  ป ี38 คนๆ ละ  100  บาท  เป็นเงิน 45,600 บาท 
(2) ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  5  คน  คนละ  200  บาท  เป็นเงิน  12,000 บาท 
ฉะนั้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ   
-  ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องคือเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงต่อสภาฯ 
 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ (1) ผู้สูงอายุ 68- 69 ปี จ านวน 38 คน  คนละ  
100 บาท  เป็นเงิน  45,600  บาท  ตามที่สภามีมติให้เพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยเอดส์ต้ังแต่ปี  พ.ศ.2552  จากคนละ  500  บาท เพ่ิมอีกคนละ 200  บาท  
เป็น 700  บาท  หลังจากนั้นก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพ่ิมเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ  
ลดหลั่นตามอายุ  เริ่มที่  69  ปี  จะได้  600  บาท  เราจะต้องสมทบเพ่ิมอีกจนถึงปี 
พ.ศ.  2560 เหลืออยู่  38  ราย  ต้องต้ังสมทบให้อีก 100 บาท  จึงขอมติสภาฯ โดย
จะต้องดูสถานะคลังในแต่ละปี เราอาจไม่มีงบประมาณสมทบ  แต่ปีนี้ทางคณะ
ผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ ปรึกษาหารือกันว่าใช้เงินแค่ 45,600  บาท  
รวมผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน 57,600 บาท ก็น่าจะสมทบได้  จึงเสนอสภาฯพิจารณา
อนุมัติ 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  เรื่องการสมทบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
100  บาท  จ านวน  38  คน  ค านวณอย่างไรถึงได้ยอดเงิน  45,600  บาท 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ค านวณจาก  100 x 12 x 38 คือ คนละ 100 บาท  จ านวน 12 เดือน จ่าย 38 คน  
จะเป็นยอดเงิน  45,600  บาท   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบแล้ว  ถ้าไม่มี
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 (ประธานสภาเทศบาลฯ) อะไรจะสอบถาม  จะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบสมทบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยเอดส์  ท่านใดมีมติเห็นชอบโปรดยกมือ  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ  11  เสียง 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
-  ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560  (รับหลักการ)  
-  เชิญนายกเทศมนตรี  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร  
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์ จะได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ต่อสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลกุสุมาลย์จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบสถานะ 
การคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560  ดังนี ้
 
 
 
1. สถานะการคลัง  
          1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
               ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2559  เทศบาล 
ต าบลกุสุมาลย์มีสถานะการเงินดังนี้   
               1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   30,561,715.65  บาท 
      1.1.2  เงินสะสม   15,413,039.13  บาท 
      1.1.3  ทุนส ารองสะสม  11,961,536.66  บาท 
 1.2  เงินกู้คงค้าง                                                   -         บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. 2559 
     2.1  รายรับจริงทั้งสิ้น  26,641,964,16  บาท  ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร       507,248.72  บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต    211,022.00  บาท   
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      854,693.97  บาท 
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     217,936.00  บาท 
        หมวดรายได้จากทุน                    9,800.00  บาท 
        หมวดภาษีจัดสรร             13,763,698.47  บาท 
        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    11,077,565.00  บาท 
     2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน   4,833,870  บาท 
     2.3  รายจ่ายจริงจ านวน  19,942696.85  บาท  ประกอบด้วย   
        งบกลาง       784,837.76  บาท 
        งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน                      9,416,860.55  บาท  
                  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    
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        งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย 5,781,998.54  บาท                                     
       และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

                 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 323,000.00  บาท 
       งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)    3,636,000.00  บาท 

    2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                                           3,930,840.00  บาท 
          ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เทศบาลต าบลกุสุมาลย์ได้จัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล  โดยประมาณการรายรับไว้  จ านวน 
37,000,000.00  บาท  และเป็นรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง จ านวน 2,076,000.00  
บาท  และรัฐบาลจัดสรรให้  จ านวน  37,000,000.00  บาท  แยกเป็นรายจ่ายประจ า  
 
จ านวน  35,014,000.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ  94.64  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน  
จ านวน  1,986,000.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ  5.36 
    เหตุผล   
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด  2  ข้อ  12  วรรค  2  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวมจัดท า (ร่าง)  เทศบัญญัติงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
และคณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือให้การจัดท า (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีความถูกต้องครบถ้วน  สมบูรณ์  สนองตอบตาม
นโยบายของคณะผู้บริหารและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   
          ฉะนั้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือ
ขอรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามระเบียบต่อไป       

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ในระเบียบ 3.2  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระแรก (รับหลักการ) ซ่ึงคณะผู้บริหารได้น าเสนอญัตติ
ให้ทางสภาผู้ทรงเกียรติได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี พ.ศ. 2560  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามตามรายละเอียดที่
คณะผู้บริหารได้เสนอ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขอมอบให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ  โดยจะชี้แจงตามล าดับ
เอกสารที่ส่งให้สภาฯ  เพ่ือพิจารณา 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ก่อนที่ทางคณะผู้บริหารจะชี้แจงรายละเอียด(ร่าง)เทศ
บัญญัติประจ าปีงบประมาณ  2560  อยากทราบเก่ียวกับเงินสะสม  เงินทุนส ารอง
และเงินฝากธนาคาร  ที่ทางคณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาฯ  ว่ามีจ านวนตรงตามที่
ได้ชี้แจงหรือไม่ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ)  

-  เรียนท่านประธานสภาฯ เงินทุนส ารอง  และเงินฝากธนาคารที่ได้รายงานต่อสภาฯ 
มีอยู่จริงครับ   ขอเป็นวาระอ่ืน ๆ  ต่อจากการพิจารณารับร่างเทศบัญญัติก่อนแล้วจะ
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ชี้แจง พร้อมเอกสาร  สมุดเงินฝาก   
นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับร่างเทศบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ  2560  เริ่มจากหน้า  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บางท่านอาจจะสงสัยตัวเลขมันไม่ใกล้เคียงของปี 2558  อย่างเช่นหมวดรายได้ 
จากทรัพย์สิน  และหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ค่าจัดเก็บตลาดเราจะเอาไปใส่หมวด 
รายได้เบ็ดเตล็ด  แต่พอปี 2560 เราเอาไปใส่ในหมวดรายได้ทรัพย์สิน  แล้วก็เงิน  
อุดหนุนปี พ.ศ.2560  จะรวมเงินอาหารกลางวัน  และจะรวมเงินเดือนครูเข้าไป  
ด้วย  ซ่ึงในปีที่ผ่านมาจะต้ังในหมวดอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  แต่ปี 2560  เป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไป 1,500,000 บาท  ทั้งหมดก็จะเป็น  37  ล้าน  ต่อไปเป็นประมาณการ
รายจ่าย  ดูหน้า  45 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 
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นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   ที่หน้า  52  บรรทัดที่ 3 – 4 ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  300,000  บาทปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  ค่าน้ าประปา  ค่า
น้ าบาดาล  อยากทราบเก่ียวกับค่าน้ าบาดาล  เทศบาลฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  
อยากให้ตัดค าว่าน้ าบาดาลออก  จะได้หรือไม่ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ)  

-  ขออนุญาตท่านประธานสภา  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเรียนต่อสมาชิกสภา  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  หมวดนี้เฉพาะค่าน้ าประปา  ส่วนค่าน้ าบาดาลเราไม่เคยจ่าย  แต่เราต้ังตาม  
หมวด  ที่ผ่านมาก็ไม่เคยจ่าย  จะตัดออกก็ได้เพราะเราไม่ได้ซ้ืออยู่แล้ว 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมสมจิต  ไสยสาลี  สมาชิกสภาเขต 2  
หน้า  52  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  100,000 บาท  ในปีที่   
ผ่านมาต้ังไว้  140,000  บาท  อยากทราบว่าสาเหตุในการต้ังงบประมาณว่าท าไมถึง
ต้ังต่ ากว่าเดิม 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ)  

-  การต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณในปี พ.ศ .2560  ของคณะผู้บริหารใน
ครั้งนี้ ก็พยายามเป็นไปด้วยความประหยัดและค านึงถึงสถานะการเงินการคลังแล้วก็
เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นของคณะผู้บริหารของเจ้าหน้าที่
ก็เป็นไปด้วยความประหยัดถึงแม้จะมีสิทธิก็พยายามเบิกจ่ายเท่าที่ เป็นจริง  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  เชิญท่านเลขาฯ  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ในปี พ.ศ .2558 
เราจ่ายจริง  96,141  บาท  ปี  2559  ที่ต้ังไว้  140,000  บาท  คือประมาณ 
การ  ถ้าอิงจากปี 58  คือ 96,000  บาท  เพราะฉะนั้นปี  2560   เราเลยต้ังไว้  
100,000  บาท   คือใกล้เคียงกับปี 2558    เพราะปี 2559 ยังไม่หมดปีงบประมาณ 
เรายังไม่ทราบว่าจ่ายจริงเท่าใด  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ หน้า  52  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบ  1   จ านวน  44,000 บาท  จ านวน  2  เครื่อง   
เครื่องละ 22,000  บาท  งบประมาณปีที่แล้ว  21,000  บาท  ก็ทราบรายละเอียด 
 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้งานส านักงาน  ที่เราเห็นมีอยู่หลายเครื่อง 
ส่วนมากเราก็ได้มีการซ้ือต้ังแต่ย้ายส านักงานมาประมาณปี พ .ศ. 2548- 2549   
ท าให้ประสิทธิภาพในการใช้งานอาจจะไม่เต็มที่ ค่าดูแลรักษา ไม่คุ้มค่า   
จึงต้องจัดซ้ือเพ่ิมเติมส าหรับรายละเอียดเรื่องราคา  ผมก็ขออนุญาต 
ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเรียนชี้แจงต่อทางสภาฯ   

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ   ส าหรับคอมพิวเตอร์ที่ราคาแตกต่างกัน เพราะอยู่ที่  
ห้วงเวลาเราต้ังงบประมาณ ลักษณะ  คุณสมบัติของเครื่องเม่ือเราต้ังงบประมาณ 
เรียบร้อยแล้ว  ในการจัดซ้ือเราต้องดูอีกทีหนึ่งว่าราคาท้องตลาดเท่าไหร่  ส าหรับงาน 
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ป้องกัน  คุณสมบัติของเครื่องจะสูงกว่า เพราะว่าต้องเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด   
การจัดซ้ือจะยึดตามราคา ไอซีที ของแต่ละปี  ถ้าเราจะจัดซ้ือต้องขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ ไอซีที ระดับจังหวัดก่อนที่จะซ้ือ เพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะไม่  
ตรงกันแต่ละปีแต่ละห้วงที่จะจัดซ้ือ 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงใน
หัวข้อต่อไป 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

- หน้า  55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

 -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ผมอยากเรียนถามเก่ียวกับเงินประจ าต าแหน่ง  
ของหัวหน้า  เพราะมีทุกแผนงาน   

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่งบประมาณน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ส าหรับเงินประจ าต าแหน่งของ ผอ.กองทุกกองก็คือเดือนละ 3,500  บาท 
ส าหรับหัวหน้าฝ่ายเดือนละ  1,500  บาท   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  หน้า  61 
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นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ 
-  เชิญท่านค ามา  อามาตมนตรี   

นายค ามา  อามาตมนตรี  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ในแผนงานรักษาความสงบภายในมีเจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติหน้าที่ มีก่ีคน  
  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้ชี้แจง   

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ส าหรับงานป้องกันข้าราชการ ต้ังเป็นเงินเดือนของ พจท.วิโรจน์  บรรหาชัย  กับ 
นายสมโภช  มีพรหม  มีลูกจ้างประจ าก็คือ  นายวันนา  สุดา  นายนพพร  ค าธิศรี 
ส่วนพนักงานจ้าง  ก็ประกอบด้วย  นายนิวัฒน์  จันผาย  นายณัฐภัค  สายระวงศ์  
นายกุมภา  มอญปาก  นายปกรณ์เดช  สายระวงศ์  นายสมคิด  พลาดสุ  ส่วนที่เป็น  
EMS จะอยู่ในกองสาธารณสุข งานป้องกันมีเท่าที่แจ้งเบื้องต้น 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เรื่องการจัดท าร่างเทศบัญญัติโครงการกิจกรรม 
วัน อปพร. ต้ังไว้ 20,000  บาท  ใช้หมดหรือไม่ เพราะต้ังทุกปีเงินก็ไม่ได้ใช้เพราะว่า 
 สตง.ท้วงติง  อยากให้ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

ส าหรับวัน อปพร.ถ้าจะเบิกจ่ายก็เบิกจ่ายในการฝึกอบรมหรือการซักซ้อมแผนซ่ึง  
ปีที่ผ่านมา 2 ปี  ได้รับการชี้แจงจากงานป้องกันว่า มีกองทุนของ อปพร .เวลา 
จะจัดฝึกอบรมสัมมนา ไม่สามารถอบรมได้ เพราะคนน้อย แค่ 30-40 คน ท าให้ 
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เบิกจ่ายงบประมาณยาก ก็เลยไม่เบิก ซ่ึงเราไม่ได้เบิกมา 2 ปีแล้ว เพราะว่าโครงการนี้  
เราจะไม่เชิญคนที่ไม่ได้เป็น อปพร.เข้าอบรม  อปพร.ที่ท างานส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกจ้าง 
ในเทศบาลซ่ึงเบิกค่าตอบแทนยาก ได้แต่ค่าเดินทางไปราชการส่วนค่าตอบแทนแต่เดิม  
เคยเบิกก็เบิกไม่ได้แล้ว ต้องจัดฝึกอบรมอย่างเดียว  การฝึกอบรมก็ต้องมีคนพอสมควร  
ถึงจะเบิกค่าอาหารได้ 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   
-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  อยากทราบว่างบประมาณในโครงการกิจกรรมวัน  อปพร . เราสามารถน ามาจัดซ้ือ
อุปกรณ์ของ อปพร. ได้หรือไม่ 
 
 
 
 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เป็นงบส าหรับการจัดฝึกอบรม  ไม่สามารถน าไปซ้ืออุปกรณ์ของ  อปพร . ได้  ซ่ึงเรา
ได้ต้ังไว้ในปี  2558  ส่วนในปี  2559 และ ปี  2560  เราไม่ได้ต้ังไว้  ซ่ึงการจัดท า
งบประมาณเราได้จัดท าแบบประหยัดงบประมาณให้มากที่สุด   

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดซ้ืออุปกรณ์ของ  อปพร .  เราสามารถจัดซ้ือได้  โดยใช้
งบประมาณจากงานป้องกัน   ค่าจัดซ้ือวัสดุ  แต่เครื่องแต่งกายไม่สามารถจัดซ้ือได้  
เพราะไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ในส่วนตัวผม อยากทราบเก่ียวกับการปรับปรุง 
อาคาร ไม่ทราบว่าจะด าเนินการก่อสร้างตรงไหน  

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอาวุโส) 

-  ในส่วนของโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุงานป้องกัน  ปัจจุบันเรามี
เฉพาะโครงหลังคา กว้าง  5  เมตร  ยาว  25  เมตร  จะท าการเทพ้ืนก่อผนัง  เพ่ือใช้
ในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกองช่างและงานป้องกัน  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  หน้า  66 
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นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ 
-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  หน้า  68  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจ านวน  147,900  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  ส าหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
เล็กวัยเตาะแตะจ านวน  87  คน ๆ ละ 1,700  บาทต่อปี  งบประมาณในส่วนนี้ใช้
จ่ายส าหรับอะไรบ้าง 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  มอบให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจง 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ส าหรับงบประมาณในส่วนนี้คืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ โดย
เทศบาลเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์เด็กวัยเตาะแตะ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุการศึกษา  ทางศูนย์เด็ก
วัยเตาะแตะจะเป็นผู้ด าเนินการจัดซ้ือเอง   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  หน้า  70 
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นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ 
-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  หน้า  70  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ยอดเงิน  509,160 บาท อยากทราบว่ามีจ านวนก่ีคน 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  มอบให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจง 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  งบประมาณในส่วนนี้  ใช้ส าหรับกองช่าง  ให้รักษาการ ผอ.กองช่างเป็นผู้ชี้แจง 
 

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอาวุโส) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขอชี้แจงเก่ียวกับค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง  กองช่างมีพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน  2  คน  คือนายวิจิตร  ฮามวงศ์  และนางสาววราภรณ์  หาดสูง  และมี
พนักงานจ้างทั่วไป  มีนายจันเพชร  ฮามวงศ์  และนายศักด์ิดา  ฮุยพิทักษ์  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  หน้า  73  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ 
-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสมจิต  ไสยสาลี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 
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(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 2 อยากทราบเก่ียวกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  80,000  บาท  ของกอง
สาธารณสุขฯ  ว่าจัดซ้ืออะไรบ้าง  และรวมวัสดุแต่งกายด้วยหรือไม่ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  มอบให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจง 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ขออนุญาตมอบให้ ผอ.กองสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจง 

นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

-  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ในส่วนของการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวในปีที่ผ่าน
มาต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าจัดซ้ืออะไรบ้าง  แล้วจะน ามาชี้แจงให้ทราบ  แต่ค่า
วัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2560 จะท าการจัดซ้ือพวกน้ ายาท าความสะอาด  ไม้กวาด  
และอุปกรณ์ในการท าความสะอาด  ส่วนเครื่องแต่งกายปีนี้เราซ้ือแค่รองเท้า  กับเสื้อ
กันฝนให้พนักงาน  ส าหรับชุดป้องกันสารเคมีเรายังไม่ได้จัดซ้ือ  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  โครงการระบบบ าบัดน้ าเสีย  ไม่ทราบว่าจะท าที่ไหน  

นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

-  จะด าเนินการที่สะพานมเหศักด์ิรักษา  ซ่ึงเป็นต้นน้ าที่รองรับน้ าเสียจากครัวเรือน   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  หน้า  78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขอชี้แจงเก่ียวกับที่พักบ่อขยะอันตราย  มันจะ
เป็นคล้ายๆ บ่อเก็บน้ า  จะเป็นท่อ  3  ท่อ  พ้ืนปูนข้างล่าง  พร้อมฝาปิด  โดยกอง
สาธารณสุขจะรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากต้นก าเนิด  เพ่ือรอก าจัดจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ทีข่อให้รวบรวมพักเก็บไว้   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ผอ. กองสาธารณสุขฯ มีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะสร้างบ่อพักขยะ   

นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

-  เป็นนโยบายของจังหวัด  ซ่ึงเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัดสกลนครเรื่อง
ระบบก าจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล ขยะติดเชื้อ ส าหรับพ้ืนที่ท่ีมีการต้ังของโรงพยาบาล  
เขาให้มีการคัดแยกขยะอันตรายเพ่ิมขึ้น  ถึงแม้ขยะของเราในส่วนนี้จะมีไม่มาก  แต่ก็
ต้องด าเนินการไว้ 
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นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  หน้า  83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ 
-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  อยากให้คณะผู้บริหารชี้แจงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ า ค.ส.ล. สองข้างทางพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง ซอยใบแสน  ชุมชนคุ้มหลวง  
เริ่มต้นโครงการจากจุดไหน  และสิ้นสุดจุดไหน  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เราจะด าเนินถนนเส้นบ้านป้าตุ๊  เพ่ือเชื่อมระบายน้ ากับท่อระบายน้ าริมถนนทาง
หลวงหน้าบ้านเจ้นัน 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 
 
      พักรับประทานอาหาร 

-  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีใครเสนอ  เราจะหยุดพักรับประทาน
อาหารเที่ยง  และจะเข้าร่วมประชุม  ในเวลา  13.00 น. 
 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 
 

-  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
และประธานชุมชนทุกชุมชน  หัวหน้ากองทุกกอง  ได้เวลาเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  สมัยสามัญที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2559   หลังจากพัก
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รับประทานอาหารกลางวัน   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบแล้ว   
-  เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  หน้า 90  แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในหัวข้อนี้หรือไม่ 
-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ่ึงที่ผ่านมาไม่เคยต้ัง   
แต่งบประมาณปีนี้ได้ต้ังไว้  แล้วก็งบเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์   
งบสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี 2559  360,000  บาท   
ปีนี้  440,000  บาท ชี้แจงด้วยครับ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขออนุญาตท่านประธานให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงครับ  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ชี้แจงเก่ียวกับ  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ต้ัง 2% จาก 
ประมาณการรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน ปี พ.ศ. 2560  ประมาณการรายได้ไว้  
22 ล้าน 2%  ก็คือ 440,000  บาท  ส่วนเบี้ยยังชีพตามหนังสือซักซ้อม 
เพราะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเอดส์ เดิม จะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ปีนี้ต้ังในเทศบัญญัติเราก็ใช้จ่ายตามจ านวนที่กรมจัดสรรมาตามจ านวนคนที่ผ่านมา  
ที่ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า 1 ปี  ค านวณตามจริงลดหลั่นตามอายุ ข้อดีคือว่าถ้าเงิน 
เบี้ยยังชีพเข้าช้า  หรือยังไม่ได้มีการจัดสรรเราก็สามารถใช้เงินของเทศบาลส ารองจ่าย 
ไปล่วงหน้าจะได้คล่องตัว เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้ังไว้  84,000 บาท  แต่ว่าเราต้ัง 
สมทบอีก จ านวน 5 คน คนละ 200  บาท เป็นเงิน  12,000  บาท รวมยอดทั้งหมด 
คือ 84,000 บาท  
รัฐบาลอุดหนุนมา 72,000  บาท  เราสมทบแค่ 5 คนอีก 7 คน เป็นรายใหม่  
จ่ายคนละ 500  บาท 
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นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีแล้ว  ในระเบียบวาระท่ี  3  ข้อ  
3.2  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560  (รับหลักการ) สมาชิกสภาฯ ร่วมประชุมครบแล้ว   ผมขอมติรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2560 ท่านใดเห็นชอบโปรด 
ยกมือ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ 11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  3  ข้อ  3.3  การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
- เชิญท่านเลขาได้ชี้แจงระเบียบ  ระยะเวลา  ในการส่งค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 
 
 
 
 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น พิจารณาเป็น 3 วาระ  ที่ประชุมสภา  
ท้องถิ่น พิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้ และในการพิจารณาวาระที่  2 ให้ก าหนด 
ระยะเวลาเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชม. นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ  
ก็คือจะต้องก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาเสนอค าแปรญัตติยื่นต่อประธานสภาไม่  
น้อยกว่า 24 ชม.    ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้หลังจากประชุมเสร็จคือวันนี้ถ้าปิดประชุม 
เวลา 14.00 น.จะต้องก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ขม. คือก่อน 14.00 น.พรุ่งนี้ 
ไม่ได้ หลังจากที่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอค าแปรญัตติจะต้องเสนอให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต้ังแต่นัด 
ประชุม จนถึง 16.30 น.ของวันพุธที่ 17 เสนอกับประธานสภา  และประธานสภาฯ 
 แจ้งกับคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยก าหนดระยะเวลาประชุมคณะกรรมการแปร  
ญัตติในที่ประชุมเลย  คือวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม  เวลา 09.00 น. มีเวลาประชุม 1 วัน 
มติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเช่นไรก็แจ้งในที่ประชุมทราบ ขอให้ทาง 
สมาชิกเสนอค าแปรญัตติสามารถเสนอได้เลย ก่อนเวลา 16.30 น วันที่ 17 แต่อยาก 
ให้ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  ว่าจะเอาชุดเดิมหรือว่าจะมีการเลือกใหม่  
ชุดเดิม ก็มีท่าน สุริยา  พลาดอินทร์  ท่านค ามา  อามาตมนตรี  ท่านวรเชษฐ์   
ภาระหัตถ์  น.ศ.บุญแปง  หาดกุวรรณ์  น.ส.เทียนทอง  สุดา 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
-  เชิญท่านสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 

นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผม
ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอผู้รับรอง 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  รับรอง  2  ท่าน  คือ ท่านถาวร  หาดสูง  ทา่นอดิศร  อามาตย์มนตรี  
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นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ท่านสมาชิกท่านอ่ืนมีความเห็น มีข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่าท่าน
สมพงษ์ แซ่ฉั่ว ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ให้ยึดตามที่ท่านสมพงษ์เสนอ โดยก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต้ังแต่ปิดประชุม  จนถึงวันที่  17  สิงหาคม  2559 
เวลา 16.30 น. และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
ของวันที่ 19 สิงหาคม 2559  นัดประชุมสภาครั้งต่อไปพิจารณา วาระ 2 วาระ 3 ใน
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม  2559  เวลา 09.30 น. 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
-  เชิญท่านค ามา  อามาตมนตรี                       

นายค ามา  อามาตมนตรี  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอสอบถามเก่ียวกับเจ้าหน้าที่งานป้องกัน  เนื่องจากไปติดต่องานไม่เจอเจ้าหน้าที่   

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  มีเรื่องเสนอคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  
1. เนื่องด้วยประธานตลาดสดไม่อยู่ จึงขอเสนอแทน พ่อค้า แม่ค้า  อยากได้กล้อง 
วงจรปิดเพ่ิมอีก 1 - 2 ตัว เพราะมีบางมุมในพ้ืนที่ตลาดกล้องที่ มียังไม่ครอบคลุม 
2. เป็นความเดือดร้อนของพระและเณรในวัดโพนธาราม เวลาเยาวชนลงไปเล่นกีฬา 
เกินสองทุ่ม กินเหล้า ม่ัวสุม ตรงสนามฟุตซอล อยากให้ผู้บริหารช่วยก าชับดูแลและ 
หามาตรการ ถ้าเปิดไฟยิ่งหนักกว่านี้ กินเหล้า ม่ัวสุมดึก  
3. การรณรงค์เก็บผักตบชวา อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกชุมชนช่วยกัน  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณทางสภาฯ ที่รับหลักการ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ซ่ึงโครงการต่างๆ ที่ผมได้น าเสนอต่อสภาถ้าเป็น  
นโยบาย เป็นปัญหาต่าง ๆ ที่จะต้องมีการแก้ไขและพัฒนาให้มีการเปลี่ยนแปลงในทาง  
ที่ดีขึ้นในแต่ละด้าน  ถึงแม้งบประมาณของเราจะมีน้อย  แต่ผมก็พยายามบริหาร  
จัดการให้ครอบคลุมไปทุกๆ ด้าน ปีนี้อุปสรรคปัญหาด้านงบประมาณมีเยอะ เหมือน  
ผมน าเรียนเบื้องต้นกับทางสภาฯ ส าหรับเรื่องที่สมาชิกฝากมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาด 
ผมก็ก าชับ ช่วงนี้ก็ให้ไปท าความสะอาด อาทิตย์ละ 3  วัน  คือ จันทร ์พุธ ศุกร์  แล้วก็ 
เรื่องสนามกีฬา ผมจะประชุมมอบหมายงานวันศุกร์ สนามกีฬาจะให้มีการก าหนด 
เปิด-ปิดไฟแน่นอน  ถ้าไม่มีใครรับผิดชอบก็จะเอางานป้องกันของเราท าหน้าที่  
ปิด-เปิดไฟ  เราจะให้เล่นกีฬาแค่ สองทุ่ม  เรื่องของหายเป็นเรื่องสุดวิสัย จะให้  
เจ้าหน้าที่ไปหาข้อเท็จจริงและไปตรวจสอบ เรื่องผักตบชวา เราจะต้องหาทางท าเป็น  
ภาพรวมเราต้องให้พ่ีน้องว่างเว้นจากการท าไร่ท านาหรือให้ฝนฟ้าหยุดตกหาเวลามา  
พัฒนาเป็นภาพรวมของอ าเภอ  เรื่องไฟฟ้าเป็นงบประมาณที่เราขอไปต้ังแต่ปี 2559 
สี่แสนกว่าบาท คิดว่าจะด าเนินการได้เร็ว ๆ นี้ขอเรียนทางสภาฯ   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 
 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ผมขอเสนอผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงคณะผู้บริหาร  เรื่องโครงการก่อสร้าง คสล. 
ถนนอรัญอาสา  ในช่วงวันที่ 11-15 ฝนตกหนัก  ท าให้น้ าท่วมร้านซ่อมจักรยาน และ 
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พ้ืนที่ใกล้เคียง  ฝากให้ไปดูด้วย  
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอบคุณท่านประธานสภาฯ อยากทราบเก่ียวกับการก่อสร้างที่ พักผู้ปกครองใน 
ศูนย์เด็กวัยเตาะแตะ และตามที่ขออ านาจสภาฯ อนุมัติในการซ่อมแซมรถน้ า 2 คัน 
ตอนนี้ด าเนินการหรือยัง 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรื่องน้ าท่วม  จะให้กองช่างออกส ารวจ  ส่วนเรื่องการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองใน
ศูนย์เด็กวัยเตาะแตะ  ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น
กว่าเดิม  แต่เนื่องจากเราขาดงบประมาณ  ส าหรับการซ่อมแซมรถน้ า  ตอนนี้ก าลัง
ด าเนินการ  1  คัน  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านเลขาสภาฯ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  เรื่องอาคารที่พักผู้ปกครอง เริ่มแรกที่เราท าโครงการจ้างผู้รับจ้าง เราต้ังงบไว้ใน  
หมวดค่าใช้สอย  เบิกจ่ายงบประมาณไม่สะดวก  เลยซ้ือวัสดุให้กองช่างไป 
ด าเนินการท าให้ล่าช้า แต่ต้องรอให้กองช่างเสร็จภารกิจก่อนจึงจะท าเพ่ิมเติมได้ 
 อาทิตย์นี้มีเรื่องระชาสัมพันธ์อยู่  2 เรื่อง วันที่ 17 จะมีการอบรมเยาวชน  
ที่โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม เป็นโครงการของเทศบาลฯ  ชื่อโครงการวัยใสใส่ใจเอดส์  
 อบรมเก่ียวกับเรื่องการด ารงชีวิตของวัยรุ่น  จะมีหนังสือเชิญท่านสมาชิกร่วมพิธีเปิด 
 และวันที่ 19 โครงการฝึกอบรมท าพานบายศรี กลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็กนักเรียน 
อนุบาลกุสุมาลย์ กศน. จะจัดฝึกอบรมที่ศาลาประชาธิปไตย เชิญท่านสมาชิกไปร่วม 
เป็นเกียรติเช่นกัน 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหาร   ตัวแทนชุมชน
ข้าราชการทุกกอง  ที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมในวันนี้ผมขอปิดประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.  
 
 

 
(ลงชื่อ)                                     ผู้พิมพ์/จดรายงานการประชุม 

                                            (นางมุกมณี  สุรินทร์) 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้บันทึก/เลขานุการสภาเทศบาล 
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                                        (นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง) 
 
 
ได้ตรวจถูกต้องแล้ว  เม่ือวันที่       
 

 
                              (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
                                        (นายสมจิต  ไสยสาลี) 

 
 

                        
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                          (นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว) 
 
 
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                        (นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์) 
 
 

 
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                            (นายถาวร  หาดสูง) 
 
 

                              (ลงชื่อ)                                   เลขานุการ/กรรมการ 
                                       (นายอดิศร  อามาตย์มนตรี) 
 
สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว  เม่ือวันที่                                        
 
 

                              (ลงชื่อ)                                   ประธานสภาเทศบาลฯ 
                                       (นายวีระชัย  พลาดอินทร์) 
 
 
 
 
 
 


